

ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมาย “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”



ปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งสู่เป้าหมาย “เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบหลายด้าน ทั้งงานที่เป็นนโยบายสำคัญ(Agenda) ของรัฐบาล ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงานตามภารกิจบทบาทหน้าที่(Function) ของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานอยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าในปีงบประมาณ 2562 การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการทำงานแบบมีส่วนร่วมและการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทำงานทั้งในส่วนของผู้บริหาร เกษตรกร หน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่างก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่แตกต่างกันออกไป การทำงานร่วมกันจึงเป็นการใช้จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาช่วยเสริมสร้างให้เกิดเป็นผลงานและความสำเร็จร่วมกัน โดยยึดหลัก(Smart & Strong together) ในลักษณะร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมรับประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานใน 5 เรื่องหลัก ได้แก่

- 1.สนับสนุนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่
- 3.มุ่งเน้นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในลักษณะตลาดนำการผลิต
- 4.สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่และพัฒนาเกษตรกรมืออาชีพ
- 5.เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนงานส่งเสริม

การเกษตร

นายณเรศ ฝีกปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆในพื้นที่ ได้มอบแนวทางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและศูนย์ปฏิบัติการในสังกัด ใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และระบบส่งเสริมการแบบแปลงใหญ่ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานและขยายผล เพื่อสร้างเกษตรกรปราดเป็รื่อง(Smart Farmers) เกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmers) และสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง(Smart Group) รวมทั้งนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตและผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพที่ตลาดต้องการ(Premium Product)